



สหเวชศาสตร์

ศาสตร์แห่งการบำบัด

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่
วิทยาเขตองครักษ์ ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายกได้เปิดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัดตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๓๖ ซึ่งมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้ว ๑๑ รุ่น และได้งานทำตรง
สายงานเป็นนักกายภาพบำบัดทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่าร้อยละ
๙๐ ของบัณฑิตทั้งหมด คณะเปิดรับนิสิตสาขากายภาพบำบัดปีละ
๖๕ คน โดยการสอบตรง โควตาข้าราชการ และการสอบระบบ
Admission กลาง และมีการจัดสรรทุนสนับสนุนให้กับนิสิตที่เรียน
ดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุกปีการศึกษา ปัจจุบันทางคณะได้มีโครง
การที่จะเปิดหลักสูตรหลังปริญญาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
เพื่อผลิตนักกายภาพบำบัดเฉพาะทางและหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขากายภาพบำบัดนอกจากนี้ยังมีโครงการที่จะเปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสนองตอบ
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการจัดการส่งเสริมสุขภาพแก่
ชุมชน



*ตึกกายภาพบำบัด

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา
กายภาพบำบัด ใช้เวลาศึกษา ๔ ปี
จำนวน ๑๕๓ หน่วยกิตตลอด
หลักสูตรโดย...

ปีที่ ๒ ศึกษาวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ พลศึกษาและวิชาพื้นฐานวิชาชีพกาย-
ภาพบำบัด เช่น การรักษาด้วยความร้อนความเย็น

ปีที่ ๓ เน้นศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของระบบร่าง-
กายมนุษย์ ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ระบบคือ ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
ระบบประสาท ระบบหัวใจและปอด ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเมื่อ
เกิดพยาธิสภาพหรือการบาดเจ็บต่อระบบดังกล่าว โดยศึกษาจาก
ร่างจริง หุ่นจำลอง โปรแกรมคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ยังศึกษา
วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆและการทำงานของกล้ามเนื้อ
เนื้อรวมทั้งการตรวจประเมินและการรักษาทางกายภาพบำบัด
เบื้องต้น เช่น การรักษาด้วยเครื่องมือทางไฟฟ้า

ปีที่ ๔ ศึกษาเกี่ยวกับพยาธิสภาพของโรคทางภาวะกล้ามเนื้อและ
กระดูก เช่น ปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆกล้ามเนื้อฉีก กระดูกหัก
ข้อเสื่อม โรคทางภาวะระบบประสาท เช่น อัมพาตจากโรคหลอดเลือด
ตีตันสมอง หรือจากการบาดเจ็บของไขสันหลังและเส้นประสาท
เด็กภาวะสมองพิการ โรคทางระบบหัวใจและปอด เช่น ปอดบวม
เสมหะคั่งค้าง ภาวะก่อนและหลังผ่าตัดทรวงอก รวมทั้งการฝึก
ปฏิบัติการตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดที่ซับซ้อนมากขึ้นตลอด
จนวิธีการรักษาทางกายภาพบำบัด เช่น การดัดตั้งข้อต่อ การเคาะ
ปอดและจัดท่าระบายเสมหะ การออกกำลังกายเพื่อการรักษา

ธาราบำบัด นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้และตระหนักถึง
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบำบัด และนิสิตเริ่มออกฝึกปฏิบัติ
งานทางคลินิกในโรงพยาบาลต่างๆทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑล

ปีที่ ๕ นิสิตจะได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติการป้องกัน และส่งเสริม
สุขภาพแก่ชุมชนด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด รวมทั้งกายภาพบำบัด
ในผู้สูงอายุในหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร ในผู้ป่วยจิตเวช
และในภาวะไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้เรียนรู้ปฏิบัติการทำวิจัยทาง
คลินิก รวมทั้งนิสิตจะได้ออกฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกใน
โรงพยาบาลต่างๆทั้งระดับจังหวัดและชุมชนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้
การปฏิบัติงานจริงกับชุมชนและสาขาวิชาชีพอื่นๆ



*การเรียนสหเวชศาสตร์

นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางคณะ
สหเวชศาสตร์ยังจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนิสิต เช่น
โครงการปฏิบัติธรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ แนะนำวิชาชีพ และ
การศึกษาต่อ และจัดกิจกรรมเพื่อให้บริการวิชาการแก่บุคลากรทาง
กายภาพบำบัด และประชาชนทั่วไป เช่น การให้บริการการรักษา
ทางกายภาพบำบัดที่คลินิกกายภาพบำบัด ทั้งในวิทยาเขตประสานมิตร
และวิทยาเขตทองหล่อ โครงการกายภาพบำบัดเคลื่อนที่สู่ชุมชน
การประชุมสัมมนาวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบัติการโดย.....
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งสนับสนุนพัฒนาการวิจัยของคณาจารย์
ที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยาการ และประชาชน